



แข่งขันทักษะ ทางภาษาไทย

รศ.ดร.สุเมลี ไชยศุภกรกุล อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันการประกวดความสามารถทักษะภาษาไทย ประจำปี 2560 “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ซึ่งเงินรางวัล จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ ซึ่งมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมการประกวดเป็นหลากหลายสถาบัน ณ ชั้น 1 อาคาร 28 เมื่อเร็ว ๆ นี้

ชวนร่วมงาน “วันวิทยาการฯ” ...วจก. 9 ตามรอยเท้าพ่อ...

คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมงานวันวิทยาการจัดการ “วจก. 9 ตามรอยเท้าพ่อ” ในวันที่ 15 - 16 มีนาคม ศกนี้ กิจกรรมภายในงานมากมาย พิธีทำบุญตักบาตร, การแสดง “ตามรอย 9 ศาสตร์พ่อ”, การจำหน่ายสินค้าและอาหาร “ธุรกิจจำลอง” โดยนักศึกษา 9 สาขาวิชา, นิทรรศการ “ยาใหญ่” ครั้งที่ 8.1 ตอนสื่อสาร สร้างสรรค์สังคม และแสดงผลงานการแข่งขันถ่ายภาพระดับอุดมศึกษา โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การประกวดนำเสนออาหาร, ฝึกปฏิบัติทำขนมไทย และศิลปะประดิษฐ์, พิธีมอบรางวัลนักศึกษาดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น และมอบทุนการศึกษา คีตราชนิพนธ์ เล่าเรื่องพ่อผ่านบทเพลง การนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี, พิธีมอบรางวัลโครงการบัณฑิตนักปฏิบัติ จากการแข่งขันทางวิชาการ 9 สาขา, ฝึกปฏิบัติอาชีพเสริม, ประกวดร้องเพลงของพ่อ, มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น, กิจกรรม Management Day, การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป สามารถตรวจสอบสถานที่ คณะวิทยาการจัดการ โทรภายใน 4004

ชมการแสดง “คีตราชนิพนธ์” พุธที่ 15 มี.ค. นี้

คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่สนใจ ร่วมชมการแสดง “คีตราชนิพนธ์ เล่าเรื่องพ่อผ่านบทเพลง” เนื่องในวันวิทยาการจัดการ วันที่ 15 มี.ค. 60 โดย ดร.ภาธร ศรีกรานนท์ และทีมงาน ซึ่งเป็นผู้ถวายงานใกล้ชิดรัชกาลที่ 9 ร่วมรับฟังและซาบซึ้งไปกับบทเพลงที่จะเล่าเรื่องราวของพ่อ ณ อาคารนวัตกรรม ชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป

วจก. สัมมนาเครือข่ายวิจัย พฤหัสบดีที่ 16 มี.ค. นี้

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายทางการวิจัย ประจำปี 2560 เรื่อง “จากศาสตร์พระราชาสู่การวิจัย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เนื่องในวันวิทยาการจัดการ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มี.ค. 60 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นแนวทางต่อยอดสู่การวิจัยในอนาคต ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 08.30 - 16.30 น.

พลศึกษา ชวนผู้สนใจ แข่งเทเบิลเทนนิส ครั้งที่ 13

สาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เชิญชวนนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ร่วมแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสจันทร์จรัสครั้งที่ 13 แข่งเป็นทีม ทีมละ 4 คน ในวันที่ 22 เม.ย. 60 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 32-602 ชั้น 6 อาคารกิจการนักศึกษา

ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ไปจนถึง 31 มี.ค. 60

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารจันทร์จรัส-รายสัปดาห์-ภาพข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ที่ เว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์ <http://teacher.chandra.ac.th/pr/>

จดหมายข่าวรายวัน

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560



แนะใช้ชีวิต

ผศ.ธนทรศน์ พลเดช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการให้บริการคำปรึกษาแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาการโดย ผศ.ดร.พัชรา วาณิชาติน ณ ห้องประชุมกิจการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา เมื่อเร็ว ๆ นี้

ร่วมบริจาคโลหิต 28 มี.ค.นี้

กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ หน่วยงานอนามัยและสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันที่ 28 มี.ค. 60 บริเวณลานจันทร์ (ข้างอาคารวิทยาศาสตร์) เวลา 09.00-15.00 น



ประกาศ!!! การเรียนการสอนเขตฯ

มหาวิทยาลัยขอแจ้งข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และการเรียนการสอนในวันชดเชย เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อปิดทำการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังต่อไปนี้

*ปิดทำการ วันอังคารที่ 11 เม.ย. 60 ชดเชยในวันเสาร์ที่ 11 มี.ค. 60 โดยใช้ตารางเรียนของวันอังคาร

*ปิดทำการ วันพุธที่ 12 เม.ย. 60 ชดเชยในวันที่ 18 มี.ค. 60 โดยใช้ตารางเรียนของวันพุธ

มอบทุนการศึกษา!!!

แจ้งข่าวจากงานกองทุน กองพัฒนานักศึกษา มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยมูลนิธิฯ มีความประสงค์รับสมัครทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดดังนี้

1. นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 1 และ 2 ในมหาวิทยาลัยภาครัฐ หรือราชภัฏ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
2. สมัครได้ด้วยตนเองและรับใบสมัครที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร32) ชั้น 4 ห้อง 403 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เม.ย. 60
3. มูลนิธิฯ แจ้งผลการคัดเลือกโดยตรงกับนักศึกษาในวันที่ 20 ก.ค. 60 หรือที่ www.marketingthai.or.th
4. ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันอื่นอยู่

หลักฐานประกอบใบสมัคร

1. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ขอได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี)
2. ใบรับรองผลการเรียนตลอดปีการศึกษา
3. บทความบรรยายประวัติส่วนตัวของนักศึกษา
4. บทความบรรยายความตั้งใจเป็นนักการตลาด (ตัวอักษรขนาด 16 pt.) ความยาวเต็ม 1 หน้า A4



ตรวจสอบสุขภาพ

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการตรวจสอบสุขภาพประจำปี จากคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโดยงานบริการและสวัสดิการ หน่วยงานอนามัยและสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องพยาบาล ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา เมื่อเร็ว ๆ นี้